



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงาน เฉพาะตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ภารกิจด้านกฎหมาย

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ หลังจากนั้น จึงมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านกฎหมาย จำนวน ๒ ราย รวมทั้งมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดวันเข้ารับการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านกฎหมาย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ บางราย มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนดให้ต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานระดับอำนาจการระดับสูงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓.๓ (๒) ก) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงให้เพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ภารกิจด้านกฎหมาย ลำดับที่ ๒ คือ พันตำรวจเอกสุรพงศ์ เปล่งขำ ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดังกล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านกฎหมาย เหลือเพียง ๑ ราย และทำให้คณะกรรมการคัดเลือก
ไม่อาจเสนอรายชื่อผู้ซึ่งมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
พิจารณาเลือกให้ได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมีจำนวนน้อยกว่าสองเท่าของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ (๒) และ (๓) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงขอยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน เฉพาะตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้าน
กฎหมาย ตามประกาศฉบับดังกล่าว และจะได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านกฎหมาย ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า